

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่า หลังแรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้าชะลอลง

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าตามสกุลเงินภูมิภาค หลังแรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้า ซึ่งเป็นปัจจัยถ่วงเงินบาทเมื่อสัปดาห์ก่อน เบาทงลงไป

*ดอลลาร์ทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดรอบ 3 เดือน เทียบกับตะกร้าเงิน ในการซื้อขายที่ตลาดเอเชียช่วงเช้านี้ และเคลื่อนไหวในช่วงขาลงเนื่องจากความวิตกที่ว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ กำลังแผ่วลง

*ดอลลาร์เผชิญกับความวิตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐ หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในเดือนที่แล้ว ตอกย้ำการคาดการณ์ในตลาด และดอลลาร์ก็ร่วงลงอีก จากสัญญาณลบในปัจจัยทางเทคนิค

*ดอลลาร์ออสเตรเลียขยับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากข้อมูลภาคการผลิตของจีนเมื่อวานนี้ ไม่ได้ออกมาแย่เท่ากับที่วิตกกัง

*นักลงทุนขายดอลลาร์/เยน ในการซื้อขายที่ตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ หลังจากรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยคาดการณ์ขึ้นต้นว่า จีดีพีสหรัฐขยายตัว 2.4% ในไตรมาส 2 ขณะที่มีการทบทวนปรับเพิ่มจีดีพีไตรมาสแรกขึ้นเป็น 3.7%

*นักวิเคราะห์ มองว่า ข้อมูลในวันศุกร์ออกมาหลังการเปิดเผยข้อมูลที่ย่ำแย่หลายฉบับของสหรัฐ ซึ่งถ่วงดอลลาร์ลง และข้อมูลดังกล่าวอาจกระทบความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง และหนุนการลงทุนในสกุลเงินอื่น

*09.25 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.20/23 จาก 32.25/30 เมื่อวันศุกร์
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.19/23 จาก 32.25/30 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 86.51/54 จาก 86.42 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3072/77 จาก 1.3052 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"เปิดมาก็แข็งค่าทันที คือโดยทิศทางบาทควรจะแข็งค่าไปแล้ว แต่สัปดาห์ก่อนมีแรงซื้อดอลลาร์จาก importer เข้ามาค่อนข้างมาก บาทก็เลยยังไม่ขยับ" ดิลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า เงินบาทในวันนี้แข็งค่าขึ้นตามทิศทางของสกุลเงินในภูมิภาค ที่แข็งค่านำขึ้นมาแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ ขณะที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา บาทถูกถ่วงไว้ด้วยแรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้า ทำให้ยังแข็งค่าไม่ได้มากนัก โดยมองเงินบาทในวันนี้ มีแนวต้านที่ 32.15 และแนวรับ 32.25

Source: Bisnews

***อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคารมิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า**

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้